

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

VÕ THỊ ĐIỆP

- Họ và tên: **VÕ THỊ ĐIỆP**
- Sinh năm 1978.
- Chức vụ: Công chức
- Hiện đang công tác tại Thanh tra huyện Tân Trụ.
- Nơi thường trú: Ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đây là niềm vinh hạnh lớn cho tôi đồng thời đó cũng là trách nhiệm lớn đối với bản thân, vì tôi ý thức được rằng đại biểu HĐND tỉnh là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong tỉnh. Trực tiếp tham gia các vấn đề quan trọng tại địa phương, gánh vác trọng trách rất lớn đối với nhân dân và cử tri tỉnh nhà.

Trong thời gian qua, bản thân tôi đã cố gắng thu xếp công việc gia đình, công việc cơ quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tôi cũng quan tâm đến việc phát triển KT – XH và đời sống của nhân dân địa phương huyện Tân Trụ.

Trong nhiệm kỳ tới, nếu được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ đại biểu, cụ thể:

- Thứ nhất: Bản thân sẽ luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tích cực góp phần thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước để cùng cả nước tiến đến mục tiêu mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh mà trước tiên là phải gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phải gần dân hơn

nữa để hiểu người dân, cử tri đang sống ra sao, vấn đề gì bức thiết cần được ưu tiên giải quyết, bởi vì đại biểu HĐND là đại biểu của dân, do vậy mỗi lời nói, việc làm phải hướng đến lợi ích chính đáng của nhân dân.

- Thứ hai: Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, bảo đảm việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, quốc phòng – an ninh của tỉnh.

- Thứ ba: Tích cực nghiên cứu, học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhất là trên lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Trong thực hiện nhiệm vụ, có thái độ thận trọng, khách quan, toàn diện khi xem xét đánh giá sự việc, có kiến nghị hợp tình, hợp lý, theo quy định pháp luật.

Với vai trò là đại biểu tôi sẽ tham gia công tác giám sát, để góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong điều hành, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực như việc triển khai thực hiện các chính sách về an sinh xã hội đối với người nghèo, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, khuyến học khuyến tài,... và những vấn đề được cử tri đề xuất, kiến nghị.

Dù biết rằng công chức là công bộc của dân nên dù là đại biểu hay không là đại biểu vẫn phải có trách nhiệm với nhân dân, với đất nước, nhưng nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thì sẽ có điều kiện tốt hơn để góp tiếng nói của mình đến với diễn đàn của HĐND, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân đề xuất những giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực trên lĩnh vực kinh tế và đời sống cho đại đa số nhân dân .

Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo cơ chế đại diện nhưng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, ngoài sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu

của bản thân các đại biểu HĐND tỉnh, chúng tôi cũng rất cần có sự hợp tác, giúp đỡ, đồng viên, chia sẻ rất lớn của cử tri và nhân dân trong huyện.

Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi sẽ nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu của nhân dân và chương trình hành động đã đề ra. Trong suy nghĩ, hành động của mình tôi luôn cầu thị, lắng nghe và mong muốn cử tri trong tỉnh đặc biệt là huyện nhà thường xuyên phối hợp, giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho./.